

บาจา ประเทศไทย ต้อนรับ มร.เปาโล กราสซี เข้ารับ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยคน ใหม่



บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าคุณภาพระดับสากล ต้อนรับ มร.เปาโล กราสซี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย

มร.เปาโล กราสซี เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาจา ประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มร.กราสซีมีประสบการณ์มากกว่า 22 ปีในการทำงานกับบาจา ในเวลาช่วง 11 ปีที่ผ่านมาท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบาจาทั้งในประเทศสิงคโปร์ อิตาลี และมาเลเซีย โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลเครือข่ายร้านค้าปลีก การจำหน่าย แฟรนไชส์ และการค้าส่งในประเทศนั้นๆ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างที่มงานและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ โดย มร.กราสซี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย กาฟอสการ์รี่ ในกรุงเวนิส ประเทศอิตาลี

สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาจา ประเทศไทย มร.เปาโล กราสซี มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและได้ตระหนักถึงบริษัทในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับสากลในเมืองไทย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์รองเท้าคุณภาพสูง ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามและสวมใส่สบายในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มร.กราสซี จะนำทีมงานของบาจาร่วมสร้างพันธมิตรธุรกิจกับร้านค้าปลีกชั้นนำในประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์

“ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ บาจา ประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสินค้าของบาจาและตอบรับความนิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย เนื่องจากผู้คนในเมืองไทยชื่นชอบแฟชั่นมากและต่างมองหาเครื่องแต่งกายรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัยในราคาที่สมเหตุสมผล ดังนั้นบริษัทบาจาได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและออกแบบสินค้าใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้จำหน่ายรองเท้าชั้นนำระดับสากลของเมืองไทยได้อย่างแน่นอน” มร.เปาโล กราสซี กล่าว

#

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

รัชนีภา สุภัทท์นันท์กุล มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com โทรศัพท์: 080-304-8870 เว็บไซต์: www.midas-pr.com

เกี่ยวกับ บาจ่า กรุ๊ป

บริษัทรองเท้าบาจ่าคือหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าระดับคุณภาพชั้นนำของโลก โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.

1894 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 30,000 คน โรงงานผลิต 24 แห่ง ร้านค้าปลีก 5,000 แห่งในหลายประเทศ และมีฐานการดำเนินงานในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก